

# ECHA เปลี่ยนวิธีการระบุสารเคมีเพื่อเอื้อต่อการจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

By thaieurope - August 25, 2020



European Chemicals Agency (ECHA) ได้ตีพิมพ์รายงานประจำปีเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลอย่างบูรณาการ” โดยในรายงานแนะนำให้มีการจัดกลุ่มสารเคมีเพื่อสามารถกำหนดกฎระเบียบเพื่อจัดการความเสี่ยงของสารจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาจะเป็นการนำเสนอภาพรวมของความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในการจัดการกับสารเคมีที่อยู่ในความกังวลและการทำแผนรวบรวมสารจดทะเบียนทั้งหมด (หรือเรียกว่าแผนที่จักรวาลสารเคมี) รวมถึงคำแนะนำสำหรับการพิจารณาสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคอุตสาหกรรมในการจัดการความเสี่ยงของสารเคมี

ในปี 2562 ECHA ได้เปลี่ยนวิธีการระบุสารเคมีจากวิธี substance-by-substance ไปเป็นวิธีระบบโครงสร้างที่มีความคล้ายคลึงกัน และในปีเดียวกันได้ร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศในการตรวจสอบ high-volume substances registered จำนวน 220 สารที่มีปริมาณมากกว่า 100 ตันต่อปีและแบ่งประเภทไปตามกลุ่มสารเคมีเพื่อกำหนดการดำเนินการด้านกฎระเบียบต่อไป โดยร้อยละ 56 ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความอันตรายเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ในขณะที่อีกร้อยละ 22 ไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ และร้อยละ 7 ถูกพิจารณาว่ามีความสำคัญมากสำหรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 สารเคมีจดทะเบียนมีจำนวนมากกว่า 21,000 รายการ โดยราว 330 สารอยู่ภายใต้การพิจารณาของการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และอีก 1,550 สารอยู่ระหว่างการสร้างข้อมูล ในขณะที่อีก 390 สารอยู่ระหว่างการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และ 700 สารไม่ต้องการการดำเนินการเพิ่มเติมแล้วหลังการตรวจสอบ ทั้งนี้เป้าหมายคือการสร้างความชัดเจนสำหรับสารจดทะเบียนทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2570

รายงานได้แสดงภาพรวมขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการบังคับใช้กฎระเบียบ กระบวนการประเมินผล และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบภายใต้ EU’s REACH (การจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาตและข้อจำกัดการใช้สารเคมี) และการจำแนกประเภท การกำหนดประเภทผลลาก และกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ (CLP) โดยเป้าหมายระยะกลางของ ECHA คือ ภายในปี 2563 ต้องการแบ่งประเภทสารจดทะเบียนทั้งหมดที่มีปริมาณสูงกว่า 100 ตันไปสู่ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสำคัญมากสำหรับการจัดการความเสี่ยง 2. ต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และ 3. ยังคงมีความสำคัญต่ำในปัจจุบันสำหรับการดำเนินการด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม และภายในปี 2570 ต้องการให้สารจดทะเบียนทั้งหมดที่มีปริมาณมากกว่า 1 ล้านตันถูกแบ่งประเภทตามกลุ่มข้างต้นทั้งหมด

## ข้อเสนอแนะจากรายงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง การสร้างข้อมูลและการประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าสารต่างๆ เข้าสู่การจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอย่างโดยไม่มีล่าช้า
- ให้ความสำคัญกับการจำแนกและการกำหนดฉลากให้สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการความเสี่ยง ก่อนที่จะดำเนินการด้านกฎระเบียบใดๆ
- ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญและความเหมาะสมของการระบุในช่วงก่อนหน้านี้ ติดตามการดำเนินการต่างๆ และสำหรับสารที่ต้องการการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพิ่มเติมต้องดำเนินการโดยไม่มีล่าช้า
- การปฏิบัติตามข้อมูลการจดทะเบียนต้องได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะสารที่มีโอกาสสูงในการสัมผัสและขาดข้อมูลด้านความอันตรายที่เพียงพอ
- ภาคอุตสาหกรรมต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอกสาร การตรวจสอบและการทำให้เป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลใหม่ โดยที่ ECHA ยินดีรับความคิดริเริ่มของสมาคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อช่วยให้ผู้จดทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้
- เสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

แหล่งที่มา : <http://sdg.iisd.org/news/grouping-of-chemicals-facilitates-better-risk-management-european-chemicals/>

Hi/tae.com	
Vis. today	7
Visits	24 530 302
Online	1

โดย สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

<https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/>

Photo by [Chokniti Khongchum](#) from [Pexels](#)

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์  
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaeurope.net. สงวนลิขสิทธิ์